

THỊ ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN GIÁP THÌN - 2024

Đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thân mến!

Năm 2023, là năm có nhiều khó khăn, thách thức, thời cơ, thuận lợi đan xen; với ý chí mạnh mẽ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn cùng với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, chủ động, sáng tạo”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã Đức Phổ đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra; 21/21 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đều đạt, trong đó có 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch; các công trình, dự án đã và đang được khởi công, xây dựng hoàn thành, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, diện mạo thị xã ngày càng khang trang, hiện đại, tạo động lực, sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đức Phổ trân trọng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân thị xã; trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào và đồng chí trên mọi miền đất nước.

Bước sang năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định thắng lợi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, thị xã Đức Phổ vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ ra sức thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra; xây dựng, phát triển thị xã Đức Phổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và du khách.

Mừng Xuân mới 2024! Kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ và Nhân dân thị xã Đức Phổ đón Tết cổ truyền nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới!

Chào thân ái và quyết thắng!

Mỗi cán bộ phải gần dân, sát cơ sở, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận một cách minh bạch, công bằng với các điều kiện phát triển. Đây chính là yếu tố vững chắc để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21

(Trích phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, ngày 09/3/2023).



**THỊ XÃ ĐỨC PHỔ:
THÀNH QUẢ TỪ QUYẾT TÂM, TINH THẦN ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO**

NGUYỄN KIÊN

*Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Bí thư Thị ủy,
Chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ*



Năm 2023 vừa khép lại, đánh dấu những thành tựu quan trọng trong hành trình phát triển của thị xã Đức Phổ. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, kinh tế - xã hội tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt, đời sống người dân ngày một nâng cao. Đây chính là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân dải đất phía Nam tỉnh Quảng Ngãi đón chào Xuân mới Giáp Thìn 2024

trong niềm tin với quyết tâm mới, thắng lợi mới.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thị xã với 4 Nghị quyết chuyên đề và 1 Chương trình hành động; đặc biệt là 1 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm đã và đang đạt được kết quả khả quan. Đến hết năm 2023, có 13/22 chỉ tiêu đạt và vượt. Đảng bộ thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 7,51%; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 3 năm qua đều đạt và vượt so với kế hoạch. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, hành động, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất tăng gần 11% so với năm 2022; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm 87,8%. Triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035; chỉ đạo công tác quy hoạch, lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2045. Tiếp tục chỉ đạo huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm.

Thương mại, dịch vụ, du lịch có tín hiệu phục hồi tích cực, tăng khoảng 10% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21%. Hoạt động du lịch

có bước phát triển, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức một số hoạt động, lễ hội trên khu vực đầm An Khê nhằm giới thiệu, quảng bá nền văn hóa Sa Huỳnh, tạo tiền đề thu hút, phát triển du lịch; phối hợp thực hiện kế hoạch xây dựng sản phẩm, chuyên giao mô hình quảng bá du lịch cộng đồng, phát triển điểm đến gắn với di chỉ văn hóa Sa Huỳnh và đầm An Khê. Khách du lịch đến thị xã đạt trên 182.000 lượt người, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2022. Tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2023 đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 0,34% so với năm 2022. Thị xã có 15 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý thu, chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổng số dự án đăng ký đầu tư vào các Cụm công nghiệp là 23 dự án, vốn đăng ký khoảng 439 tỷ đồng. Riêng năm 2023, chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án, với tổng vốn đầu tư 1.094 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước tăng 28,8% so với năm 2022; tổng thu ngân sách ước đạt 274,15 tỷ đồng, tăng 15,9% so với dự toán tỉnh giao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Với những đặc điểm về địa lý tự nhiên và lịch sử, người dân Đức Phổ đã sáng tạo và xây đắp nên những nét riêng về cốt cách, truyền thống góp phần làm phong phú thêm lịch sử, bề dày văn hóa của dân tộc. Sống giữa vùng thiên tai khắc nghiệt, nắng lắm mưa nhiều, nhưng con người Đức Phổ cần cù, chịu thương, chịu khó, dũng cảm can trường với một tâm hồn tràn đầy khát vọng, cháy bỏng yêu thương, dạt dào thủy chung, nhân nghĩa. Và trên hết, với lòng yêu nước, yêu quê hương đã trở thành tình cảm thiêng liêng, là chuẩn mực đạo lý cao nhất, là động lực nội sinh to lớn tạo nên sức mạnh phi thường của người dân trên dải đất văn hóa Sa Huỳnh.

Trong dòng chảy của thời gian, trân trọng thành quả đạt được, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Đức Phổ tiếp nối sáng tạo, không ngừng đổi mới, hành động, nối dài những thành tựu của thế hệ đi trước, tạo nên gạch nối sống động giữa quá khứ và hiện tại; nâng niu, trân trọng quá khứ để dựng xây nền móng, chất chiu nguồn lực để dựng cơ đồ. Tinh thần ấy, quyết tâm ấy càng tỏa sáng, bắt nhịp trong công cuộc đổi mới, hội nhập, vững tâm thế, niềm tin, viết tiếp những trang sử mới.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 CỦA THỊ XÃ ĐỨC PHỐ

ĐỖ TÂM HIỀN

Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã



Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị trong nước tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát mặc dù được kiểm soát nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro... đã ảnh hưởng, tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của Nhân dân. Song với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, dưới sự lãnh đạo tập trung của Thị ủy; sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND thị xã cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, cộng đồng doanh

nghiệp và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của thị xã Đức Phố tiếp tục ổn định và phát triển, 21/21 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất của thị xã Đức Phố đạt hơn 32 ngàn tỷ đồng, tăng 10,74% so với năm 2022. Thu ngân sách đạt hơn 274 tỷ đồng, vượt 16% so với dự toán UBND tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 9.400 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022. Từ đầu năm 2023 đến nay, thị xã Đức Phố đã triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành 09 công trình, khởi công mới 11 công trình và hiện đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 23 công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Các công trình, dự án này sau khi hoàn thành sẽ kết nối lưu thông, góp phần thay đổi diện mạo đô thị từng bước khang trang, hiện đại, tạo động lực, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Việc tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm... đã giúp thị xã Đức Phố giải ngân 100% so với kế hoạch vốn được giao.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đến cuối năm 2023, có 07/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm tra, xét công nhận xã Phố Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đạt kết quả tích cực; trong năm có 05 sản phẩm nông nghiệp đánh giá đạt chuẩn, nâng tổng số sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn trên địa bàn thị xã là 14 sản phẩm, trong đó, có 11 sản phẩm đạt OCOP hạng 3 sao và 03 sản phẩm đạt OCOP hạng 4 sao.

Cùng với đó, đã thu hút và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư vào thị xã. Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm bảo đảm yêu cầu của tỉnh như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã; dự án Kè chống sạt lở bờ các điểm dọc sông Trà Cầu...

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, hoạt động du lịch từng bước phát triển, trong năm, có khoảng 182.000 lượt khách du lịch đến thị xã, tăng 50,4% so với năm 2022. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân chuyển biến tích cực, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý hành nghề y được tư nhân được thực hiện chặt chẽ. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện chu đáo; giải quyết các chính sách ưu đãi người có công, chế độ trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm. Trong năm, tạo việc làm mới và tăng việc làm thêm cho khoảng 9.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,99%.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, triển khai các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao dịch vụ hành chính công, phục vụ tốt cho tổ chức và công dân. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến của thị xã đã vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là 82,38%, vượt 32,38%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 là 98,13%, vượt 48,13%; thanh toán trực tuyến đạt 32,85%, vượt 2,85% so với chỉ tiêu giao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; giao quân đạt 100,6% chỉ tiêu tỉnh giao.

Từ “bước đà” của năm 2023, năm 2024, thị xã Đức Phổ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững, kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ 10 đến 12,5%. Đẩy mạnh công tác xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng, có tác dụng lan tỏa, tạo động lực, thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tiếp tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư xây dựng hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch biển. Tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên Đầm An Khê phù hợp với việc khoanh vùng bảo vệ Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh. Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, từng bước hiện đại hóa dịch vụ hành chính công. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, bảo đảm công khai, minh bạch, giảm thời gian giải quyết, nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

**TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG,
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ**

BÙI VĂN LÝ

Chủ tịch UBND thị xã, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy



Bám sát chủ trương của Trung ương, của tỉnh, Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; phát huy sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong thực thi nhiệm vụ, phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức mình đối với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng

của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần quan trọng tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và trong thời gian đến

Trong năm 2023, Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác dân vận và chỉ đạo giải quyết kịp thời vấn đề nổi cộm phát sinh trong Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, Thường trực Thị ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã trong vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo cho ý kiến việc tổ chức các hội nghị, hoạt động, Chương trình giám sát, phản biện xã hội; định kỳ tổ chức họp trực báo với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, kết luận, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong quý tiếp theo và ban hành các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn thị xã. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra thực tế, làm việc với đảng ủy các xã, phường để nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của địa phương. Phát huy vai trò của cấp ủy trong việc định hướng hoạt động

đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với công tác dân vận, công tác tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chú trọng chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã: Tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; xây dựng những mô hình hay nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tổ chức Lễ phát động, ký cam kết bảo vệ môi trường; đổi mới công tác triển khai, tổ chức huy động Quỹ Vì người nghèo, hội thi và các hình thức sân khấu hóa; nhân rộng các mô hình có hiệu quả; hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng; chuyên đổi số trong công tác tuyên truyền; đổi mới phương thức tập huấn (*day nghề, tập huấn kỹ thuật...*). Qua đó, đã tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức mình đối với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch công tác của từng tổ chức trong năm 2023. Huy động nguồn lực thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, chăm lo công tác phát triển đoàn viên, hội viên; tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (*đoạn qua địa bàn thị xã*). Kết quả, trong năm 2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu trong Chương trình công tác đã đề ra; Hội Nông dân thị xã (*15/15 chỉ tiêu đạt và vượt*); Hội LHPN thị xã (*7/7 chỉ tiêu đạt và vượt*); Thị đoàn (*10/10 chỉ tiêu đạt và vượt*); Liên đoàn lao động thị xã (*19/21 chỉ tiêu đạt và vượt*); Hội Cựu chiến binh thị xã (*9/10 chỉ tiêu đạt và vượt*).

Để tiếp tục phát huy tốt những kết quả đạt được trong thời gian đến, Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch để tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XIII, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX và các chủ trương, định hướng mới của Trung ương, của tỉnh và của thị xã. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2024; thực hiện tốt công tác vận động thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, huy động nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, các thành tựu quan trọng của đất nước, của tỉnh và thị xã năm 2024, nhất là kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Nghiêm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy (08/10/1904 - 08/10/2024), tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích hướng đến chào mừng đại hội đảng các cấp vào năm 2025. Tiếp tục đổi mới

nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những kết quả, kinh nghiệm và điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, chú trọng nhân rộng các mô hình mới có tính khả thi, hiệu quả. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, hội viên và giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ban Thường vụ Thị đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội các cấp trên địa bàn thị xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tăng cường nắm tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân, dư luận xã hội và dự báo những vấn đề mới phát sinh để kịp thời tham mưu cấp ủy có biện pháp xử lý, tránh xảy ra "điểm nóng". Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chấp hành các quy định để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TẠI THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Ngày 16/01/2024, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại thị xã Đức Phổ. Tham dự hội nghị có đồng chí Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phan Công Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Đảng bộ thị xã Đức Phổ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Phòng Địa phương - Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía thị xã Đức Phổ có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXI; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy; Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy.



Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình công bố Quyết định số 1359-QĐ/TU ngày 16/01/2024 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc chuẩn y kết quả bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Đức Phổ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Đỗ Tâm Hiền, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương thực hiện quy trình cho thôi giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Đỗ Tâm Hiền và thực hiện quy trình giới thiệu đồng chí Phó Bí thư Thị ủy Đức Phổ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND THỊ XÃ ĐỨC PHỔ TỔ CHỨC KỶ HỌP THỨ 17 - KỶ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Ngày 26/01/2024, HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa, điều hành kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Cao Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Kiên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Minh Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Phòng Xây dựng - Chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh. Về phía thị xã Đức Phổ có đồng chí Đỗ Tâm Hiền, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Võ Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; các Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các đồng chí Ủy viên UBND thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường và 29 đại biểu HĐND thị xã.



Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Tâm Hiền do được cấp có thẩm quyền cho phép; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Kiên do chuyển công tác khác.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu, nhất trí 100% bầu ông Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ NĂM 2023

ĐẠI TÁ ĐÀO QUANG MINH

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã

Quán triệt và bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, lực lượng Công an thị xã Đức Phổ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2023, kiểm soát và giữ vững ổn định an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Nổi bật, Công an thị xã đã chủ động nắm tình hình từ trước, từ sớm, từ xa, từ cơ sở, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Triển khai lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương; bảo đảm ANTT phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT (phối hợp triển khai lực lượng bảo đảm ANTT, tuyên truyền vận động người dân phục vụ thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thị xã Đức Phổ; Dự án Khu dân cư Vùng 1, Hải Tân, Phổ Quang...). Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền định hướng dư luận trên không gian mạng. Phối hợp tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023: Đã tham mưu xử phạt 107 trường hợp, với số tiền trên 03 tỷ đồng.

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để hình thành băng, nhóm tội phạm; các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn: Qua đó, đã kéo giảm 10,6% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn so với năm 2022; tấn công, trấn áp mạnh tội phạm và tệ nạn ma túy: Phát hiện, xử lý 63 vụ - 92 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy (đã khởi tố 08 vụ - 14 bị can). Tập trung lực lượng, triển khai xác minh các vụ việc liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ: Đã khởi tố 02 vụ - 03 bị can. Ngoài ra đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 15 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, 25 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm ANTT trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn 08 vụ - 50 thanh niên chuẩn bị hung khí đánh nhau, thu giữ

26 hung khí các loại... Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực công tác công an, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Khẩn trương, quyết liệt thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Đã tuần tra, kiểm soát xử phạt hơn 2.000 trường hợp vi phạm (có hơn 500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), phạt tiền hơn 05 tỷ đồng. Các mặt công tác phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp... được quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Tăng cường bố trí Công an chính quy cho Công an cấp xã, kịp thời giải quyết tình hình ngay tại cơ sở: Đã bố trí 113 Công an chính quy/15 xã, phường.

Trong thời gian tới, Công an thị xã tập trung nắm, phân tích, dự báo, theo dõi sát tình hình, kịp thời tham mưu Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Công an thị xã; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá, xử lý nghiêm tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng; nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc đang thụ lý, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Đẩy mạnh, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, dân vận, góp phần tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của người dân, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ANTT... Tạo môi trường ổn định, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đức Phổ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG,

QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ

Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã thường xuyên chủ động phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, hội đoàn thể tích cực tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2023.

Tham mưu tuyển chọn 317/315 thanh niên nhập ngũ năm 2023 đạt 100,6% (*Công an vượt 02 chỉ tiêu*); duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phối hợp với các lực lượng thực hiện nền nếp công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn theo Nghị định 03 của Chính phủ, giữ vững an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn thị xã; tổ chức, biên chế đúng quy định (biên chế lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) đạt 97,8%; dân quân tự vệ (DQTV) 2.020/2.020 = 100%); huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng, kết quả đạt khá; trong đó, tổ chức huấn luyện dân quân cơ động ăn, ở tập trung tại Trung đoàn BB887 làm điểm cho Bộ CHQS tỉnh để rút kinh cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được cấp trên đánh giá cao; tổ chức luyện tập chuyên trạng thái SSCĐ, diễn tập chỉ huy - tham mưu (“CH-TM”) 1 bên 1 cấp trên bản đồ và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 06 xã, phường đạt kết quả tốt, qua đó hoàn thành 100% diễn tập cấp xã, phường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực tiêu biểu”. Phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội, địa phương; phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, các đợt thi đua cao điểm, đợt kích và tổ chức sơ, tổng kết kịp thời, có chất lượng (*khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho 24 tập thể và 83 cá nhân*). Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ quân sự giỏi năm 2023 và tham gia Hội thi do Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức, đạt kết quả tốt (*thi cấp tỉnh đạt: 01 giải Nhì, 01 giải khuyến khích*); tham gia Hội thi về “*xây dựng và quản lý trụ sở (phòng) làm việc Ban CHQS xã, phường, mô hình tăng gia sản xuất có hiệu quả của Tiểu đội dân quân thường trực (DQTT) năm 2023*” Ban CHQS phường Phổ Vinh đạt giải Nhất cấp Bộ CHQS tỉnh; tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đăng cai và tham gia Hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất “*Bộ đội Cụ Hồ*”; Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IX và tuyên truyền pháp luật năm 2023 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải Nhất toàn đoàn; phối hợp với Đảng ủy 15 xã, phường chọn nguồn và kết nạp 34/15 đảng viên mới trong các lực lượng đạt 226,66% kế hoạch (*dự bị động viên (DBĐV): 08/03, dân quân tự vệ (DQTV): 26/12*); nâng tỷ lệ đảng viên trong DBĐV: đạt 10,52%; DQTV đạt 21,28%; đề nghị đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 cho 01 đ/c; thăng quân hàm, nâng lương cho 03 đồng chí, đưa đi đào tạo, bổ túc, chuyển loại 14/14 đ/c sĩ quan dự bị (SQDB) đạt 100% chỉ tiêu; tiến hành bàn giao 08 nhà tình nghĩa và nhà đồng đội; khảo sát và quy tập 03 mộ liệt sỹ đưa vào nghĩa trang; tu sửa 2,5km đường giao thông nông thôn; nạo vét 1,5 km kênh mương nội đồng. Thực hiện chương trình “*Nâng bước em đến trường*” trong năm 2023, phối hợp trao tặng 10 xe đạp, 10 chiếc cặp, 10 suất học bổng, tổng giá trị 35.000.000đ, tặng 01 sổ tiết kiệm trị giá 5.000.000đ; tham mưu sửa chữa nhà lữ động dụng để Sa bàn số tiền 350.000.000đ. Thực hiện tốt phong trào thi đua “*Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy*” (*tặng gia sản xuất đưa vào ăn thêm 3.200đ/người/ngày, quân số khỏe đạt 99%*) và Cuộc

vận động 50 “*Quản lý, sử dụng, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông*”; 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT thị xã chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của LLVT thị xã.



Với kết quả trên, năm 2023 Đảng bộ Quân sự thị xã được Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá, xếp loại HTXS NV, Ban CHQS thị xã được Bộ CHQS tỉnh xếp Nhất cụm thi đua số 2 khối LLVT tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023; cá nhân đồng chí Chỉ huy trưởng và Chính trị viên được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua”.

ĐỨC PHỐ CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP

THÚY YẾN

Xác định thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gia tăng giá trị sản xuất, thời gian qua thị xã Đức Phổ đã tập trung triển khai thực hiện xây dựng một số sản phẩm đặc trưng của địa phương và hiện đã tạo nên những kết quả bước đầu với 15 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Được triển khai từ năm 2020, đến nay, thị xã Đức Phổ đã có 15 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Trong đó, có 03 sản phẩm đạt 04 sao và 12 sản phẩm đạt 3 sao, hầu hết là các sản phẩm nông nghiệp như tinh bột nghệ Bốn Vân; chổi đốt Phở Phong; dầu phộng, dầu lạc Phở Nhơn, Phở An; bánh thuẫn Bảy Dây; nếp ngự Sa Huỳnh; hủ tiếu Phở Cường... Các sản phẩm được công nhận OCOP giúp gia tăng giá trị nông sản, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Để đạt kết quả này, thị xã Đức Phổ đã tập trung hỗ trợ, khuyến khích người dân và các cơ sở sản xuất khai thác có hiệu quả lợi thế của địa phương. Xây dựng và nâng cấp sản phẩm để tham gia OCOP. Đặc biệt, thị xã Đức Phổ chú trọng hoàn thiện các sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì mẫu mã sản phẩm; phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.

Trong số 15 sản phẩm OCOP của thị xã Đức Phổ, có 03 sản phẩm đạt 4 sao là muối hầm, muối tre và hoa muối. Và điều đặc biệt là tất cả 03 sản phẩm này đều của Công ty TNHH MTV Muối SAHU ở phường Phổ Thạnh. Muối SAHU được sản xuất từ muối Sa Huỳnh. Sử dụng nền đất bùn pha cát, hoàn toàn tự nhiên. Không dùng vật liệu nhân tạo như nền xi-măng, nền bạt PE, giúp giữ nhiệt độ tối ưu, tạo điều kiện cho muối kết tinh chậm, sinh ra vị muối ngon, đậm đà đặc trưng. Sản xuất theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo hạt muối trắng sạch, giàu khoáng chất, có độ mặn dịu, ngon tự nhiên. Giá muối thành phẩm cao hơn nhiều lần so với muối nguyên liệu. Sản phẩm tiêu thụ tốt trên thị trường và giúp giải quyết công ăn việc làm ổn định cho 10 lao động ở địa phương. Muối SAHU đã có mặt trên kệ hàng gần 50 đại lý khắp cả nước và xuất sang các nước khác.

Có thể thấy, chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp phần tích cực nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, giúp thị xã Đức Phổ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sau khi đạt OCOP, giá trị và số lượng sản phẩm tăng lên từ 20-40% so với trước nhờ mở rộng được thị trường tiêu thụ ra các tỉnh, thành và tham gia vào hệ thống các siêu thị, cửa hàng nông sản sạch trong và ngoài tỉnh. Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm phát triển hơn nữa chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Trần Ngọc Sang cho biết: *Để duy trì và phát triển sản phẩm OCOP đã và đạt công nhận, thị xã Đức Phổ có định hướng sẽ quy hoạch vùng nguyên liệu liên quan đến các sản phẩm OCOP. Song song với đó, thị xã Đức Phổ cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đã được công nhận OCOP tiếp tục giữ vững mức phân loại của mình, đồng thời nâng chuẩn của mức phân loại; đưa các sản phẩm OCOP đã được công nhận tiếp cận các thị trường, các hội chợ để quảng bá hình ảnh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước và cũng có thể là thị trường các khu vực lân cận.*



Chương trình OCOP được xem là một trong những nội dung quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân. Đối với thị xã Đức Phổ, việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đã và đang được triển khai rộng khắp. Và đây là một hướng đi đúng đắn trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Từ đó, tạo điều kiện phát triển sản phẩm đặc trưng, truyền thống của địa phương, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi xã, phường để phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

NHỚ LẠI TRẠI XUÂN ĐỨC PHỔ 1972

NAM CHU

Trong ba năm từ 1969 - 1971, những năm đầu chống lại kế hoạch “Bình định nông thôn” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của địch, Đức Phổ là địa bàn trọng điểm ở Quảng Ngãi địch đã tung quân càn quét, đánh phá rất ác liệt bằng các phương tiện cả máy bay thả bom, xe tăng, xe ủi và bộ binh càn quét, đánh phá vào vùng giải phóng.

Tuy gặp muôn vàn khó khăn, ác liệt, quân dân Đức Phổ vẫn kiên cường bám trụ vùng giải phóng, chống địch càn quét và chủ động tấn công vào các đồn bót địch gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề. Cuộc chiến ngày càng ác liệt, tương quan lực lượng giữa ta và địch khá chênh lệch, lực lượng của địch nhiều hơn ta hàng chục lần cùng với nhiều loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nên quân dân Đức Phổ đã chịu nhiều hy sinh, tổn thất. Nhiều xóm làng bị cày ủi trắng, một số nơi dân bị dồn vào các trại tập trung, khu dồn dân.

Trong những năm 1969, 1970 có thể coi là thời kỳ ác liệt nhất, lực lượng ta bị tổn thất nhiều, có xã lực lượng du kích chỉ còn 5 - 7 đồng chí, các đại đội vũ trang của huyện có đơn vị chỉ còn hơn mười tay súng.

Trước tình hình đó, để vừa tiếp tục chiến đấu lâu dài, chủ động tấn công địch, vừa chống trả những cuộc càn quét đánh phá của địch, đồng thời chuẩn bị cho “Kế hoạch tiến công và nổi dậy Xuân 1972” mà trọng tâm là “Chiến dịch Xuân Hè” theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và quân dân Đức Phổ lúc bấy giờ là phải nhanh chóng tìm nguồn bổ sung cho lực lượng cách mạng.

Sau nhiều lần họp để bàn kế hoạch thực hiện, Huyện ủy Đức Phổ đã quyết định tổ chức Trại Xuân Đức Phổ 1972 để phát động thanh niên lên đường tòng quân giết giặc. Trại được lấy tên là “Trại Xuân Đức Phổ giải phóng quê hương”.

Sau khi có chủ trương, Huyện ủy Đức Phổ có kế hoạch triển khai thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể của huyện để tổ chức trại. Cụ thể, Huyện ủy giao cho Ban Tuyên Huấn Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy lo về hình thức tổ chức, nội dung tuyên truyền phát động thanh niên. Các cơ quan Khối chính quyền và các đoàn thể quần chúng lo huy động nhân lực để xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị lương thực, thực phẩm; các địa phương thì bám cơ sở, nắm chắc số lượng thanh niên trong vùng địch tạm kiểm soát để tuyên truyền, vận động.

Huyện đã huy động hàng trăm dân công ở vùng giải phóng lên căn cứ xây dựng cơ sở để tổ chức trại. Hàng chục cán bộ của huyện cùng dân công vận chuyển lương thực, thực phẩm mua từ vùng địch lên căn cứ. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, một hội trường lớn làm bằng cây rừng lợp tranh đủ chỗ cho 600 người ngồi và hàng chục lán trại đã được xây dựng. Lương thực, thực phẩm đã được chuẩn bị đủ phục vụ cho số lượng người dự kiến dự trại. Công tác chuẩn bị đã cơ bản xong, Huyện ủy phân công cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xuống từng xã để cùng cán bộ địa phương vận động thanh niên lên dự trại. Lúc bấy giờ là sau Tết Nguyên đán

nên số thanh niên đi làm ăn xa ở các nơi về quê rất đông. Số thanh niên được vận động dự trại phần đông là con em các gia đình cách mạng hoặc có quan hệ tốt với cách mạng.

Chỉ sau 02 đêm vận động ở địa phương, các xã đã đưa gần 600 thanh niên về dự Trại Xuân, xã nhiều nhất có từ 70 - 80 thanh niên, xã ít nhất cũng có gần 20 thanh niên.

Trại Xuân Đức Phổ được tổ chức khai mạc với khí thế bừng bừng. Trong 3 ngày sinh hoạt trại, ban ngày thanh niên được học tập chính trị về tình hình và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam, sinh hoạt vui chơi, ban đêm thì sinh hoạt văn nghệ ở hội trường. Hội đó, huyện chưa có Đội văn nghệ nên lực lượng tham gia văn nghệ chủ yếu là cán bộ huyện, xã và một số thanh niên dự trại tham gia. Ngoài ra, các bài hát từ Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh giải phóng được thu phát lại cho thanh niên nghe. Đặc biệt trước khi tổ chức Trại Xuân, huyện Đức Phổ được Thị xã Quảng Ngãi tặng cuốn băng cassette về ca cảnh “Đường ra phía trước” do Đoàn Văn Công Quân khu V biểu diễn đã được Ban tổ chức trại mở thường xuyên nên càng có tác dụng thấm thía về giáo dục tư tưởng, phù hợp với nội dung phát động thanh niên lên đường tham gia phục vụ cách mạng.

Sau 3 ngày sinh hoạt trại và phát động, trên 500 thanh niên đã hăng hái đăng ký lên đường tham gia kháng chiến. Các đơn vị của khu, của tỉnh lần lượt đến Trại Xuân Đức Phổ để nhận quân như các đơn vị bộ đội chủ lực của khu, Tỉnh đội, Ban An ninh tỉnh, các đơn vị Thanh niên xung phong của khu của tỉnh,... Có trên 300 thanh niên đã được bổ sung cho các đơn vị của khu, của tỉnh... Gần 200 thanh niên còn lại bổ sung cho các đại đội tập trung của huyện, đặc biệt là một số nữ thanh niên bổ sung cho trung đội nữ Hồng Gấm để đủ quân số thành lập đại đội, một số được bổ sung cho các ngành và Ban Tuyên Huấn huyện để thành lập Đội văn nghệ của huyện.

Trại Xuân Đức Phổ được tổ chức thành công và đạt kết quả tốt, đã gây tiếng vang lớn không chỉ ở tỉnh Quảng Ngãi mà cả Khu V lúc bấy giờ.

Phát huy kết quả của Trại xuân đầu tiên, sau đó cũng trong tháng giêng Âm lịch, huyện Đức Phổ tiếp tục tổ chức 2 đợt Trại xuân ở đồng bằng tại xã Phổ Phong và xã Phổ An, kết quả đã có trên 200 thanh niên xung phong lên đường tham gia kháng chiến.

Trải qua quá trình công tác và chiến đấu, trong số anh chị em thanh niên đã thoát ly từ Trại Xuân 1972 có một số đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, nhiều người đã thành đạt trở thành cán bộ lãnh đạo các ngành, đơn vị của tỉnh, của huyện, có đồng chí trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, là sĩ quan cao cấp của lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt Đại đội nữ Hồng Gấm đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Năm mươi hai mùa Xuân đã qua kể từ Trại Xuân Đức Phổ 1972 là người trực tiếp tham gia tổ chức Trại Xuân Đức Phổ, cứ mỗi độ Xuân về trong ký ức tôi luôn tái hiện những hình ảnh, khí thế hào hùng của Trại Xuân Đức Phổ 1972.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, tôi xin kể lại việc tổ chức Trại Xuân Đức Phổ 1972 để chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Đức Phổ anh hùng.

**ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM LINH HOẠT, SÁNG TẠO,
KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH TỐT CÁC MỤC TIÊU,
NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2023**

Bám sát Chương trình hành động toàn khóa, Kết luận của cấp ủy cấp trên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, với mục tiêu: Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt công tác giảm nghèo và các chính sách người có công, an sinh xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân; sự quyết tâm, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và cả hệ thống chính trị của phường; bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2023 đã đề ra.

*** Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ năm 2023**

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung thực hiện; Đảng ủy quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các Kết luận, Quy định của Trung ương, cấp ủy các cấp. Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy có nhiều chuyển biến tích cực. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, quán triệt thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “*chi bộ bốn tốt*”, “*đảng bộ cơ sở bốn tốt*”, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giới thiệu quần chúng ưu tú, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên (*đã phát triển 15/15 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%*). Triển khai cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” (*đã cài đặt 501/507 đảng viên, tỷ lệ 99%*). Đề nghị trao tặng huy hiệu Đảng cho 41 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch (*đã tổ chức kiểm tra giám sát 04 tổ chức đảng, 01 đảng ủy viên và 02 chi ủy viên*). Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ, cá nhân khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được tập trung thực hiện; tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân hưởng ứng thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù xây dựng Kế hoạch, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, chuẩn bị Đại hội UBMTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo quy định. Kịp thời kiện toàn củng cố các chức danh cán bộ trong hệ thống chính trị phường.

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 đạt kết quả tốt: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.950/4.893,4 triệu đồng, đạt 101,15% kế hoạch thị xã giao; tổng thu ngân sách phường 8.160,3/7.182,7 triệu đồng, đạt 113,6%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7.669,4/5.510 triệu đồng, đạt 139,19% so với chỉ tiêu giao thị xã giao. Các hoạt động văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 là 2,45% (*đạt kế hoạch thị xã giao*). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,6%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,7%. Kết quả giao nhận quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu; kết quả huy động khám sức khỏe NVQS (đợt 1) năm 2024 đạt 100% (*78/78 TN đã khám sức khỏe*). Công tác quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác bồi thường,

giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam và các dự án thực hiện bảo đảm theo kế hoạch.

*** Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024**

Năm 2024 là năm tăng tốc triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn không ít khó khăn, hạn chế, thách thức, cần sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị phường cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trọng tâm một số nội dung sau:



- Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm phát triển đảng viên đảm bảo chỉ tiêu giao; nâng cao chất lượng trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân định kỳ và tổ chức đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với Nhân dân, giải quyết các yêu cầu chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng “*chi bộ bốn tốt*”, “*đảng bộ cơ sở bốn tốt*” giai đoạn 2022 - 2027 trong toàn Đảng bộ phường, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

- Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 -2025,

xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện đối với các chỉ tiêu chưa đạt. Nghiên cứu kế hoạch, giải pháp thực hiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, phát triển đô thị phường theo hướng văn minh, tiến bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình và triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận lao động, thúc đẩy các hoạt động sản xuất - kinh doanh; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Chú trọng công tác quản lý nhà nước về đô thị, đất đai, từng bước nâng cao chất lượng phát triển đô thị cả về kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, chất lượng cuộc sống của người dân; phối hợp đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục, hồ sơ và tiến độ thi công công trình, dự án trên địa bàn. Tập trung thực hiện thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn thu chi ngân sách, công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành. Quan tâm chăm lo sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, đời sống tinh thần cho Nhân dân. Quan tâm, giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ chính sách cho gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa; giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm trong Nhân dân. Đảm bảo tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024; hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, huy động huấn luyện năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước và chất lượng công tác tham mưu, đề xuất trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO THỊ XÃ

DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN NGHIÊM NHÂN DỊP 93 NĂM NGÀY BIỂU TÌNH CHIÊM HUYỆN ĐƯỜNG ĐỨC PHỔ

Ngày 06/10/2023, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Thị Đoàn Đức Phổ, Đảng ủy xã Phổ Phong tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hoạt động trong dịp kỷ niệm 119 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Nghiêm (1904 - 2023) và 93 năm ngày diễn ra cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ (08/10/1930 - 08/10/2023). Tham dự lễ có các đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ, Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các ban, ngành ở thị xã, lãnh đạo xã Phổ Phong cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh. Tham dự lễ còn có Đoàn đại biểu huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An gồm các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Thanh Chương đến thăm thị xã Đức Phổ trong dịp này.

Cuộc biểu tình là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, là mốc son chói lọi trong truyền thống yêu nước và cách mạng của Đảng bộ, nhân dân Quảng Ngãi nói chung và Đức Phổ nói riêng. Cuộc biểu tình đã "chia lửa" với Xô viết Nghệ - Tĩnh đang bị kẻ thù đàn áp dã man.



BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CẢNH SÁT BIỂN ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯ DÂN ĐỨC PHỔ

Ngày 06/10/2023, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 do Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Đức Phổ; đi thăm, tặng quà gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phổ Vinh. Cùng đi có Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Ngọc Nguyên và các đồng chí trong Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với Đoàn về phía thị xã Đức Phổ có đồng chí Nguyễn Kiên - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Đỗ Tâm Hiển - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Thị xã Đức Phổ có gần 1.800 tàu cá, trong đó có trên 1.300 tàu cá dài 15m. Thị xã có hơn 11 nghìn ngư dân hành nghề khai thác hải sản trên biển, với ngư trường truyền thống là Hoàng Sa và Trường Sa. Trong Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trên địa bàn thị xã Đức Phổ lần này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đi thăm, trao tặng 30 suất quà cho 30 gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của phường Phổ Vinh. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Trao tặng ngư dân phường Phổ Vinh 300 lá cờ Tổ quốc.



THỊ XÃ ĐỨC PHỔ PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO" THỊ XÃ NĂM 2023

Ngày 9/10/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thị xã năm 2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía thị xã Đức Phổ có đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Võ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Võ Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể thị xã; các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường.



Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Võ Văn Sáu đã đọc thư kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã tiếp tục phát huy truyền thống “trương thân tương ái”, tích cực tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” nhằm chung tay, góp sức hỗ trợ người nghèo trên địa bàn thị xã vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ, tại buổi lễ, đã có 130 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài thị xã ủng hộ với số tiền hơn 991 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” thị xã năm 2023.

BÍ THƯ THỊ ỦY ĐỨC PHỔ ĐỐI THOẠI VỚI CẤP ỦY CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

Ngày 26/10/2023, đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ đã có buổi đối thoại trực tiếp với cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với chủ đề: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay”. Tham dự hội nghị đối thoại có đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Võ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Võ Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, phường và bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.



Với tinh thần cởi mở và đầy trách nhiệm, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã thẳng thắn bày tỏ, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị liên quan đến các nhóm vấn đề như: đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho cấp ủy cơ sở; tăng cường công tác tạo nguồn cho cấp ủy cơ sở; chế độ phụ cấp cho một số bí thư kiêm nhiệm chức danh tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn; công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nhân mạnh vai trò của các chi, đảng bộ cơ sở trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thị xã Đức Phổ cần tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nhằm mục tiêu xây dựng Đảng bộ thị xã Đức Phổ ngày càng trong sạch, vững mạnh mà trước hết là cùng chung sức, đồng lòng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

THỊ ỦY ĐỨC PHỔ TRAO, TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 7/11/2023

Ngày 7/11/2023, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đức Phổ đã đến các gia đình trao tặng huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên cao tuổi ở phường Phổ Vinh, Phổ Ninh và Nguyễn Nghiêm. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Văn phòng Thị ủy cùng Đảng ủy các địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đức Phổ trân trọng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cụ Phạm Quang, ở tổ dân phố Nam Phước, phường Phổ Vinh và cụ Nguyễn Ngọt, ở tổ dân phố An Trường, phường Phổ Ninh; trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Xuân Sơn, ở tổ dân phố 2, phường Nguyễn Nghiêm. Đồng chí Bùi Văn Lý đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên cao tuổi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công tác xây dựng và phát triển Đảng. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy mong muốn các cụ sống vui, sống khỏe bên con cháu; tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cũng trong đợt này, Thị ủy Đức Phổ trao tặng huy hiệu Đảng cho 37 đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, phường.



UBND THỊ XÃ ĐỨC PHỔ HỌP TRỰC BÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC NAM PHÍA ĐÔNG

Ngày 10/11/2023, đồng chí Đỗ Tâm Hiền - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ chủ trì cuộc họp trực báo để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn thị xã.

Dự họp có đồng chí Trần Ngọc Sang - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan ở thị xã; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thị xã Đức Phổ; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Công chức địa chính các xã, phường có đường cao tốc đi qua.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến ngày 09/11/2023 đã bàn giao mặt bằng thực địa cho Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải được trên 200ha, đạt 90,4% diện tích quy hoạch. Đối với tuyến chính, thị xã Đức Phổ đã phê duyệt 52 phương án bồi thường cho 212,3/221,5ha, đạt 96,18% tổng diện tích quy hoạch. Trong đó, đã chi trả tiền bồi thường cho 199,6ha, tương ứng 90,1% diện tích quy hoạch. Về công tác đầu tư xây dựng các khu tái định cư: hiện đã hoàn thành tất cả 11 khu tái định cư theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị thi công cũng đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương 10/10 khu cải táng, đảm bảo các điều kiện để thực hiện cải táng mồ mả.



Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Tâm Hiến đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án. Các cơ quan có liên quan và các xã, phường tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công an thị xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại địa bàn các xã, phường có đường cao tốc đi qua để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, tránh phát sinh điểm nóng và hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ ĐỐI THOẠI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày 15/11/2023, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Đỗ Tâm Hiền đã có buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã với chủ đề “Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức thị xã Đức Phổ trong việc xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”.



Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Võ Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy và Trung tâm Chính trị thị xã; đại diện các Ban thuộc HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức các xã, phường. Với tinh thần cầu thị, dân chủ, trách nhiệm, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ đã lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại và cùng với lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban liên quan, trả lời một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Đỗ Tâm Hiền cũng đề nghị các ban, ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực cao nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI đã đề ra, xây dựng chính quyền thị xã Đức Phổ thật sự kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân cũng như xây dựng thị xã Đức Phổ ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ THỊ ỦY ĐỨC PHỔ LÀM VIỆC VỚI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

Ngày 16/11/2023, đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì buổi làm việc với Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã; đại diện Chi bộ các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã về kết quả qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động số 40 ngày 25/8/2014 của Huyện ủy (nay là

Thị ủy) thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Kiên - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Giáo dục thị xã cần tập trung thực hiện nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người dạy và người học; chú trọng đổi mới hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường đảm bảo hợp lý, khoa học; tiếp tục đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng các công trình trường học theo Kế hoạch; đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho giáo dục...



LỄ KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHẠM XUÂN HÒA

Ngày 02/12/2023, tại Nhà lưu niệm đồng chí Phạm Xuân Hòa ở xã Phổ Cường, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Hòa (02/12/1913 - 02/12/2023).

Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiền; Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đình Khối; gia đình đồng chí Phạm Xuân Hòa và lãnh đạo các sở, ngành. Về phía thị xã Đức Phổ có Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Kiên và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành,

hội đoàn thể thị xã; lãnh đạo và đông đảo cán bộ, Nhân dân, học sinh, đoàn viên thanh niên xã Phổ Cường.

Ghi nhận xứng đáng những công lao và cống hiến to lớn của đồng chí trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng và Nhà nước đã truy tặng đồng chí Phạm Xuân Hòa danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh.



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Xuân Hòa là dịp để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn của đồng chí. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh luôn ý thức sâu sắc rằng, có được những thành quả như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh xương máu và công sức to lớn của các bậc lão thành cách mạng, các thế hệ cha anh đi trước, trong đó có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Hòa.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng cho gia đình đồng chí Phạm Xuân Hòa số tiền 100 triệu đồng.

THỊ ỦY ĐỨC PHỔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 15, KHÓA XXI

Ngày 12/12/2023, Thị ủy Đức Phổ tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XXI (hội nghị mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương, tỉnh. Đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Đỗ Tâm Hiên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Công Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách thị xã Đức Phổ); lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các phòng thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Về phía thị xã Đức Phổ có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXI; Phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; Phó các Ban HĐND thị xã; Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; Chi cục Thống kê thị xã, Chi cục thuế Khu vực Đức Phổ

- Ba Tư; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã; các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy và Chủ tịch UBND các xã, phường



Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả mà thị xã Đức Phổ đã đạt được trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng như các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của thị xã Đức Phổ để triển khai thực hiện hiệu quả.

KỶ HỌP LẦN THỨ 16, HĐND THỊ XÃ ĐỨC PHỔ KHÓA I, NHIỆM KỶ 2021 - 2026

Ngày 14/12/2023, HĐND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa, điều hành kỳ họp.

Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của các sở ngành tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy; sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 đạt kết quả tích cực. Trong 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023, tất cả đều đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, có 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ đã đánh giá các nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp lần này đã đạt được; đồng thời, nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm mà UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, hội đoàn thể các cấp và chính quyền các địa phương cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024. Trước hết, thị xã Đức Phổ cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội... để đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết theo phương châm “không để ai bị bỏ lại

phía sau”; đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá và trọng tâm cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã.



BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY ĐỨC PHỐI HỢP HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Ngày 25/12/2023, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Văn - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên năm 2023; giao chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2024 và triển khai một số vấn đề nghiệp vụ về công tác đảng viên, tổ chức Đảng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc Thị ủy; Bí thư các chi bộ trực thuộc Thị ủy và đại diện các tổ chức đảng, đảng viên nhận khen thưởng.

Đảng bộ thị xã Đức Phổ hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 4.447 đảng viên (tính đến ngày 30/11/2023). Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 178. Trong đó, 83 chi bộ thôn, tổ dân phố. Kết quả, năm 2023, toàn thị xã đã phát triển được 172 đảng viên mới, đạt 101,2% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Cơ cấu đảng viên mới có sự trẻ hóa về tuổi đời, đảng viên mới kết nạp năm 2023 có độ tuổi bình quân là 29,18 tuổi. Đảng viên mới kết nạp có trình độ cao đẳng, đại học là 110/145 đảng viên được kết nạp ở các xã, phường, chiếm tỷ lệ 75,86%. Năm 2023, thị xã Đức Phổ cũng có sự đột phá về công tác phát triển đảng viên là học sinh. Trong số 172 đảng viên mới kết nạp, có 20 đảng viên là học sinh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị cấp ủy trực tiếp phải tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và gắn trách nhiệm của cấp ủy trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; hằng năm, cấp ủy, chi bộ, đảng bộ phải xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy cấp dưới, nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng; xác định rõ nguồn phát triển đảng viên ở các thôn, tổ dân phố. Trong đó, quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ đoàn, hội, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng. Qua đó, phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú, hội viên tích cực để cấp ủy, tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng...



TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2023

Ngày 26/12/2023, đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã và đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã đã chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã; thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối khoa giáo; đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Nghiêm; cán bộ phụ trách Tuyên giáo các xã, phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trong năm 2023, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác Tuyên giáo nói chung và hoạt động của các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo nói riêng có sự phối hợp, triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức, cơ bản đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng thực hiện nghiêm túc và chất lượng. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố, kiện toàn. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng, dư luận xã hội cơ bản kịp thời; phối hợp tuyên truyền, vận

động các hộ dân bàn giao mặt bằng thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã. Các cơ quan khối khoa giáo, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy để triển khai hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác năm 2023.

Địp này, Hội nghị đã khen thưởng cho 03 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.



TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023

Ngày 29/12/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Lý - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Võ Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ trì hội nghị.



Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tâm Hiền - Chủ tịch UBND thị xã; đại diện Thường trực HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan ở thị xã; đại diện lãnh đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy; thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã và các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác dân vận năm 2023.

Dịp này, hội nghị đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho 02 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác dân vận năm 2023.

CÂU LẠC BỘ NGUYỄN NGHIÊM QUA 22 NĂM HOẠT ĐỘNG

HOÀNG NAM CHU

Câu lạc bộ Nguyễn Nghiêm khi mới thành lập là Câu lạc bộ Thông tin - Thời sự huyện Đức Phổ, được Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập từ tháng 7 năm 2001. Đây là Câu lạc bộ Thông tin - Thời sự cấp huyện được thành lập đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi. Câu lạc bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy và cơ quan theo dõi là Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Lúc mới thành lập, Câu lạc bộ có gần 90 hội viên là cán bộ hưu trí có chức vụ hiện đang sinh hoạt tại địa bàn Đức Phổ.

Đến tháng 3 năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy có Quyết định đổi tên Câu lạc bộ Thông tin - Thời sự huyện Đức Phổ thành Câu lạc bộ Nguyễn Nghiêm. Câu lạc bộ có Ban Chủ nhiệm gồm 5 đồng chí do Ban Thường vụ có Quyết định chuẩn y theo đề nghị của Câu lạc bộ. Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ đã qua 2 lần Đại hội (*Tháng 1/2004 và tháng 9/2020*).

Theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ do Ban Thường vụ Huyện ủy (*Thị ủy*) ban hành, đối tượng tham gia Câu lạc bộ gồm: Ở cấp huyện, thị xã, là cán bộ trước khi nghỉ hưu giữ chức vụ từ Phó ban, ngành, đoàn thể và tương đương trở lên; ở xã, phường là cán bộ đã kinh qua Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã, phường, đối với lực lượng vũ trang từ cấp Thiếu tá trở lên.

Về chế độ sinh hoạt Câu lạc bộ: Câu lạc bộ sinh hoạt mỗi tháng một lần. Từ khi mới thành lập đến tháng 8/2018 Câu lạc bộ sinh hoạt vào buổi sáng chủ nhật đầu tháng, từ tháng 9/2018 đến nay Câu lạc bộ sinh hoạt vào sáng ngày mùng 5 hằng tháng.

Trong sinh hoạt Câu lạc bộ hằng tháng có 02 nội dung chính là: Các hội viên phản ánh tình hình ở địa phương về những ý kiến mà cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội quan tâm trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, những kiến nghị, đề xuất. Ngoài việc hội viên phản ánh tình hình Ban Chỉ nhiệm mời Báo cáo viên của Tỉnh ủy, Thị ủy, lãnh đạo các ngành có liên quan ở thị xã đến thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và tình hình ở thị xã để Câu lạc bộ biết. Định kỳ vào dịp giữa năm, cuối năm, đại diện Thường trực Thị ủy đến thăm Câu lạc bộ và thông báo tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ đến của thị xã cho Câu lạc bộ.

Sau mỗi lần sinh hoạt Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm chọn lọc tổng hợp, những ý kiến của hội viên phản ánh báo cáo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Thị ủy xem xét chỉ đạo (*cùng gửi cho Ban Tuyên giáo Thị ủy để theo dõi*).

Về số lượng hội viên, đến nay số hội viên tham gia Câu lạc bộ từ ngày đầu thành lập chỉ còn dưới 10 hội viên tiếp tục sinh hoạt, gần 30 hội viên đã từ trần, số còn lại già yếu không tham gia sinh hoạt được. Hiện nay số hội viên Câu lạc bộ có 48 hội viên (*hội viên cao tuổi nhất là 94 tuổi, ở Phố Thạnh*). Trong những năm qua, mỗi năm có từ 3-5 cán bộ hưu trí đăng ký tham gia Câu lạc bộ. Tuy nhiên, số hội viên ở nhiều xã vẫn còn ít, có xã chỉ có từ 1 đến 3 hội viên, riêng xã Phố Châu và Phố Khánh chưa có hội viên Câu lạc bộ.

Ngoài việc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ hằng tháng trong các năm từ năm 2021 đến năm 2023, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Thị ủy, Câu lạc bộ đã tổ chức cho hội viên đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại các Câu lạc bộ huyện bạn như: Lý Sơn, Trà Bồng và Ba Tơ.



Trải qua 22 năm hoạt động, Câu lạc bộ Nguyễn Nghiêm vẫn duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên hằng tháng, số lượng hội viên tham gia sinh hoạt hằng tháng đạt từ 70 - 80%. Tuy số lượng hội viên vẫn còn ít nhưng hằng năm đều có hội viên mới tham gia Câu lạc bộ, hoạt động của Câu lạc bộ đảm bảo đúng Quy chế và có hiệu quả, luôn được Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá tốt.

THÔNG TIN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Lĩnh vực kinh tế

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 32.037 tỷ đồng, đạt 98,6% kế hoạch năm, tăng 10,74% so với năm 2022; trong đó: Nông, lâm, thủy sản ước đạt 3.902 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch năm, tăng 1,88% so với năm 2022; công nghiệp - xây dựng ước đạt 15.845 tỷ đồng, đạt 97,2% kế hoạch năm, tăng 13,75% so với năm 2022; thương mại - dịch vụ ước đạt 12.290 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch năm, tăng 10,03% so với năm 2022. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2023 (tính theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 10,74%; trong đó: nông - lâm - ngư nghiệp tăng 1,88%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,75%, thương mại - dịch vụ tăng 10,03%. *Cơ cấu kinh*

tế: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 12,2%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 49,4%; Thương mại - dịch vụ chiếm 38,4%.

- Về thương mại và dịch vụ: Tính đến hết năm 2023, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 ước đạt 24.500 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 21,0% so với năm 2022. Về hoạt động vận tải: trong năm 2023, vận chuyển ước đạt 79.000 hành khách, tăng 21,5% so với năm 2022; vận tải hàng hóa đạt 45.000 tấn, tăng 28,6% so với năm 2022; doanh thu vận tải và các hoạt động dịch vụ vận tải ước đạt 27 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2022.

- Thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2023 ước đạt 274,15 tỷ đồng, tăng 7,1% so với dự toán HĐND thị xã giao, tăng 15,9% so với dự toán UBND tỉnh giao, bằng 90,6% so với năm 2022. Tổng chi ngân sách thị xã ước đạt 1.211,42 tỷ đồng, tăng 70,6% so với dự toán HĐND thị xã giao, tăng 4,9% so với năm 2022.

- Tài nguyên và môi trường: Ban hành 355 quyết định thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 310.374,3 m²; Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với: 1.443 thửa/1.443 hồ sơ, với tổng diện tích 1.630.873,5 m².

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Trong năm 2023 đã phê duyệt 71 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thị xã; ban hành 1.076 quyết định bồi thường hỗ trợ, tái định cư, với tổng số tiền bồi thường 169,109 tỷ đồng.

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức đấu giá và công nhận kết quả trúng đấu giá của 02 khu dân cư, với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 166 tỷ đồng.

- Lĩnh vực môi trường, khoáng sản: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Cấp Giấy phép môi trường, giấy phép điều chỉnh cho 07 dự án.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, công tác lao động, việc làm, giảm nghèo luôn được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác thông tin và truyền thông được tăng cường. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học. Theo dõi, giám sát hoạt động của các đơn vị y tế, đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

- Trong năm 2023, có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lên 42/44 trường, đạt tỷ lệ 95,45%, đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,07%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,8%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 5,5%, đạt kế hoạch năm. Trong năm đã tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho khoảng 9.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,05%, đạt kế hoạch năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,67% còn 2,99%, vượt kế hoạch năm. Toàn thị xã có 95% gia đình văn hóa; 99% thôn, tổ dân phố văn hóa; 92,6% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, vượt kế hoạch năm. Năm 2023, có khoảng 182.000 lượt khách du lịch đến thị xã, tăng 50,4% so với năm 2022. Từ đầu năm đến nay đã biên tập và đăng 380 tin, bài và hơn 5.500 văn bản chỉ đạo. Thực hiện phát sóng 365 chương trình, 401 chuyên mục, 1.750 tin, 365 bài, 45 file âm thanh.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023

Trong năm 2023, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như sau

Trong công tác chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Thị ủy kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phản ánh đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Tổ chức 05 hội nghị để quán triệt các chuyên đề, các văn bản của Trung ương, tỉnh và của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại”. Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng toàn quốc (lần thứ VIII) và tỉnh Quảng Ngãi (lần thứ I) năm 2023; chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, các vấn đề nổi cộm, bức xúc được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong Nhân dân. Ban Chỉ đạo 35 thị xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường theo dõi, chỉ đạo việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thị xã, góp phần ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong năm. Phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Xuân Hòa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (02/12/1913 - 02/12/2023) theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Kịp thời quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương, tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ. Thành lập Văn phòng Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy và chỉ đạo UBND thị xã trình HĐND thị xã thành lập Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Nội vụ thị xã theo các chủ trương, đề án của cấp có thẩm quyền. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; 2025 - 2030, 2026 - 2031 và đề nghị tỉnh phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thị xã theo phân cấp quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thị xã năm 2023. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng cố, kiện toàn một số chức danh diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý gắn với thực hiện chủ trương cán bộ chủ chốt (*bí thư, chủ tịch UBND*) cấp xã không phải là người địa phương. Công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ bảo đảm đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban hành 03 Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài Nhà nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Chỉ đạ

o triển khai cài đặt Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ thị xã. Tổ chức trao tặng Huy hiệu đảng cho các đảng viên từ 50 đến 75 năm tuổi Đảng đợt 03/02, 19/5, 02/9 và 07/11/2023. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, nhất là tăng cường phát triển đảng viên trong học sinh và khu vực ngoài nhà nước; trong năm, kết nạp 172 đảng viên mới, trong đó, có 20 học sinh, 01 chủ doanh nghiệp tư nhân (*vượt chỉ tiêu tỉnh giao*); thành lập 01 Chi bộ Hợp tác xã, khắc phục xong 04 trường thôn, tổ dân phố chưa là đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; trong đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong năm, đã tiến hành kiểm tra 37 tổ chức đảng và 83 đảng viên (*tăng 05 tổ chức đảng và giảm 08 đảng viên so với năm 2022*); trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 05 tổ chức đảng, 08 đảng viên; các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy kiểm tra 27 tổ chức đảng và 70 đảng viên. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy kiểm tra 05 tổ chức đảng, 05 đảng viên (*01 cấp ủy viên cùng cấp*). Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên. Về giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành giám sát 39 tổ chức đảng, 197 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy giám sát 03 tổ chức đảng và 04 đảng viên; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy giám sát 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên; cấp ủy cơ sở và các chi bộ giám sát 28 tổ chức đảng, 187 đảng viên; các Ban Chỉ đạo thị xã do các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy là cơ quan Thường trực giám sát 05 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Về thi hành kỷ luật đảng, trong năm, đảng ủy và chi bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 09 đảng viên (*trong đó, khiển trách 04 đảng viên, cảnh cáo 05 đảng viên*); Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên vi phạm, trong đó, khiển trách 02 đảng viên, cảnh cáo 02 đảng viên.

Trong quý IV năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành các văn bản quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể

- Ngày 24/10/2023, ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị thị xã năm 2023. Qua đó, các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị thị xã (*49/49 đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy; 30/30 tập thể lãnh đạo, quản lý và 84/84 cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý*) đã tổ chức kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại năm 2023, hoàn thành đúng kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị ủy. Kết quả, Ban Thường vụ Thị ủy tự đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tự đánh giá, xếp loại và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đánh giá, xếp loại Ủy Ban Kiểm tra Thị ủy “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. *Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại* hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với 03 đồng chí: *Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.* Về đánh giá

Thông tin dùng trong sinh hoạt chi bộ quý IV/2023

giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng: Có 10/49 tổ chức cơ sở đảng xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 39/49 tổ chức cơ sở đảng xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Có 3148/3.745 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ 84,06%; có 444/3148 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 13,98%; có 133/3.745 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ 3,55% và 20/3.745 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ 0,53%. Đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Có 35/141 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 24,82%; có 141/178 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 79,21% và 02/178 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,12%.

- Ngày 25/10/2023, ban hành Kế hoạch và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thị ủy với cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở để nắm bắt những vấn đề cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở quan tâm trong việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở thị xã được thực hiện kịp thời. Việc thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm. Chế độ, chất lượng sinh hoạt đảng được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực; việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy định, quy trình, xử lý nghiêm các đảng viên vi phạm. Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn chấp hành kỷ luật, kỷ cương, làm việc tận tụy, có trách nhiệm, có uy tín với quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

- Ngày 08/11/2023, ban hành các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thị ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy và Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thị ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua đó, các cơ quan phối hợp tham mưu, giúp Thị ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện nhiệm vụ do Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp. Đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; cụ thể hóa, ban hành các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, quy trình,... về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; về công tác kiểm soát quyền lực; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác bảo vệ người tố cáo...

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, TƯ PHÁP, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2023

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả; kịp thời ban hành 47 văn bản các loại đề cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đã kiểm tra 02 tổ chức đảng, 04 đảng viên và giám sát 03 tổ chức đảng, 05 đảng viên về các chuyên đề liên quan trực tiếp đến công tác nội chính. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo (*kết quả đạt 100,6% chỉ tiêu*); hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập phòng thủ tại các xã, phường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và được giữ vững. Tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, đi vào nền nếp và đạt kết quả tích cực (*tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh toàn thị xã đạt 91%, trong đó, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt khoảng 97%*). Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Trong năm 2023, Bí thư cấp ủy các cấp trong thị xã tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân tổng cộng 68 cuộc, trong đó, tiếp công dân đột xuất 04 cuộc, đối thoại trực tiếp với dân 64 cuộc. Cụ thể: Bí thư Thị ủy đối thoại trực tiếp với Nhân dân 04 cuộc/350 người tham dự. Bí thư Đảng ủy các xã, phường tiếp công dân đột xuất 04 cuộc; đối thoại trực tiếp với Nhân dân 60 cuộc/2.839 người tham dự.

Tình hình trật tự an toàn xã hội

- *Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội*: Xây ra 42 vụ (*giảm 05 vụ so với năm 2022*). Ngoài ra, phát hiện, lập biên bản 17 vụ đánh bạc trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn 02 vụ lừa đảo trên không gian mạng.

- *Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng và chức vụ*: Tập trung xác minh, khởi tố 02 vụ - 03 bị can. Ngoài ra, phát hiện 15 vụ - 16 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế (*giảm 05 vụ so với năm 2022*).

- *Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường*: Phát hiện 25 vụ - 26 đối tượng (*giảm 10 vụ so với năm 2022*).

- *Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy*: Phát hiện 63 vụ - 92 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy (*tăng 21 vụ so với năm 2022*).

- *Tình hình trật tự, an toàn giao thông*: Tai nạn, va chạm giao thông đường bộ xảy ra 34 vụ, làm 12 người chết, 31 người bị thương (*tăng 05 vụ, không tăng giảm số người chết, tăng 06 người bị thương so với năm 2022*).

- *Tình hình cháy, nổ*: Xây ra 03 vụ, thiệt hại khoảng 650 triệu đồng (*giảm 01 vụ so với năm 2022*).

LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
CÁC CẤP TRONG THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan trong thị xã đã quán triệt, triển khai thực hiện Công văn số 1346-CV/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các văn bản chỉ đạo của cấp thẩm quyền đạt được một số kết quả tích cực. Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thị xã đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 26/12/2023 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Công văn số 1346.

Thứ hai, chỉ đạo phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội.

Thứ ba, đảng ủy các xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện trình Đại hội, thực hiện công tác nhân sự; tiến hành tổ chức Đại hội đạt chất lượng, hiệu quả, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đảm bảo tiến độ yêu cầu (*cấp xã, phường hoàn thành trong tháng 4/2024; cấp thị xã hoàn thành trước ngày 10/5/2024*).

Đồng thời, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thị xã tổ chức thành công Đại hội và tổ chức phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* * *